

Chứng minh tài chính xin visa du học Đức



Với những ưu điểm vượt trội như miễn phí học phí 100%, chất lượng giáo dục đạt chuẩn, CHLB Đức là điểm đến du học hàng đầu năm 2021. Vậy chứng minh tài chính du học ra sao?

Du học Đức đang là một xu thế, vậy chứng minh tài chính như thế nào? Đây là một trong những thủ tục cần biết khi du học Đức. Bài viết dưới đây chúng mình chia sẻ với bạn chi tiết thông tin, hãy cùng theo dõi nhé!

Hiện nay, quốc gia Đức có rất nhiều hỗ trợ dành cho hoạt động giáo dục như miễn phí học phí, chi phí sinh hoạt thấp, chất lượng giáo dục đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Đó chính là lý do khiến Đức trở thành quốc gia thu hút sinh viên du học hàng đầu châu Âu.

Bên cạnh đó thì việc xin visa đi du học Đức cũng nghiêm ngặt để kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo đúng đối tượng hơn.

Chứng minh tài chính du học là gì?

Chứng minh tài chính du học nói chung và Đức nói riêng gồm có 2 phần chính đó là số tiền trong sổ tiết kiệm và nguồn thu nhập định kỳ hàng tháng của bạn, gia đình bạn hoặc người bảo lãnh. Thông thường tổng số tiền phải đảm bảo đủ để bạn sinh hoạt trong thời gian lưu trú trong 1 năm hoặc thu nhập hàng tháng đủ để chi trả mọi chi phí.

Điều này là để đảm bảo khi bạn tới Đức có thể yên tâm cho mục đích học tập và sẵn sàng có thể sống được ở đây.

Xem thêm:

<https://achau.net/dich-vu-chung-minh-tai-chinh-du-hoc-duc-tron-goi-chung-minh-tai-chinh-du-hoc-2022/>

Visa nhật có thời hạn bao lâu

Visa Nhật Bản có thời hạn bao lâu là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, bởi nó sẽ giúp bạn chuẩn bị cho kế hoạch trong chuyến đi du lịch, công tác ...

Visa Nhật Bản có thời hạn bao lâu, xin visa đi Nhật như thế nào?

Visa Nhật Bản có thời hạn bao lâu được Đại sứ quán và Lãnh sự quán Nhật Bản quy định rất rõ ràng. Thời hạn lưu trú ở nước ngoài cho phép bạn thực hiện được những mong muốn tại đây như hoạt động công việc, giao lưu văn hóa, du lịch hay học tập ...

visa nhật bản có thời hạn bao lâu hành trang cho chuyến đi sắp tới Xin visa đi Nhật

Kinh nghiệm du lịch khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn những hành trang dưới đây để biết được visa đến Nhật Bản có thời gian bao lâu việc này sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc ước tính thời gian lưu trú ở nước ngoài để tiếp tục thực hiện những kế hoạch, dự kiến của bạn tại đây.

Lợi thế của visa Nhật Bản nhiều lần

Visa Nhật Bản có thời hạn bao lâu còn tùy thuộc vào việc bạn xin visa ngắn hạn hay dài hạn, cho nên xin visa đến Nhật Bản nhiều lần cũng là một lợi thế sẽ giúp bạn thoải mái về thời gian, tự do đến Nhật Bản lúc nào cũng được, nó không giới hạn số lần nhập cảnh của bạn và cho bạn thời gian lưu trú tối đa lên đến 90 ngày. Đây là một lợi thế rất lớn khi bạn chưa nắm rõ visa tới Nhật Bản có thời hạn bao lâu thì việc xin visa nhiều lần sẽ giúp ích cho bạn đấy.

Xem thêm:

<https://achau.net/visa-nhat-ban-co-thoi-han-bao-lau-cach-xin-gia-han-visa-nhat-ban-nhanh-nhat-2022/>

Kiểm tra kết quả visa Nhật

Để có thể sang được Hàn Quốc để học tập và làm việc, điều quan trọng nhất là có được Đại sứ quán Hàn Quốc (Hà Nội) hay Lãnh sự quán Hàn Quốc (HCMC) cấp mã code visa hay không.

Sau đây, Trung tâm Du học LIP sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra kết quả visa mới nhất sẽ là các bước để giúp các bạn có thể kiểm tra được code visa du học đã được bên Hàn cấp, đánh trượt, hay đang xét duyệt,..

Bước 1: Đầu tiên bạn vào trang web để kiểm tra mã code

Các bạn vào trang web <https://www.visa.go.kr/> , sau đó chọn phần ngôn ngữ là tiếng Anh (English) để dễ dàng sử dụng hơn cho các bạn chưa thực sự thông thạo tiếng Hàn kiểm tra mã code

Truy cập và chọn ngôn ngữ tiếng Anh để kiểm tra visa Hàn Quốc

Bước 2: Chọn kết quả tra cứu visa Hàn Quốc

Tại trang chủ web hiện tại, để kiểm tra tình trạng visa Hàn Quốc của mình, bạn chọn mục Check Application Status rồi chọn tiếp mục Check Application Status and Print.

Hệ thống sẽ chuyển đến giao diện để bạn có thể điền thông tin cá nhân để kiểm tra code visa của mình

Xem thêm: kiểm tra visa nhật bản

Nguồn: Á Châu Visa